



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) หมู่ที่ ๖ บ้านผาท่าพล
ตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) หมู่ที่ ๖ บ้าน
ผาท่าพล กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๒,๗๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคา
แตกต่างหรือไม่แตกต่างจากราคาที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคา
กลางนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคา
ดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็น ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ 23 ธ.ค. 2558 ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. หากมีปัญหาสงสัยหรือไม่เข้าใจรายละเอียดใด ๆ ให้สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้นำดูสถานที่ดำเนินการ หากไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการจะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดแจ้งแล้วเมื่อมี ปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้รับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็กไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคาและเปิดซองสอบราคา ดังต่อไปนี้

๑. ยื่นของสอบราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก (ส่วนการคลัง) อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2558 ในวันทำการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. ยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ชั้น ๒) อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 24 ธ.ค. 2558 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

๓. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 ธ.ค. 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ชั้น ๒) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2558 และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.bannoi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๕๕๙ - ๒๑๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2558

(นายวชิระ พุ่มพุกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก